



# VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Email: [lienlac@viettan.org](mailto:lienlac@viettan.org) • Web: [www.viettan.org](http://www.viettan.org) • Blog: [vnctcmd.blogspot.com](http://vnctcmd.blogspot.com)

## Bản Lên Tiếng Về nhà tranh đấu cho dân oan Lô Thanh Thảo

Chúng tôi vừa được tin và xin chúc mừng Chị Lô Thanh Thảo vừa bước ra khỏi nhà tù nhỏ vào khoảng đầu tháng 2 năm 2014. Chị đã bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ 22 tháng trong điều kiện sức khỏe yếu kém, chỉ vì đã chụp hình bà con dân oan vào tháng 3/2012 để tiếp tay quảng bá về tình trạng bị đất và bắt công mà bà con đang phải gánh chịu.

Hành vi bắt và giam giữ những người có thiện tâm giúp đời như Chị Lô Thanh Thảo để bịt miệng dân chúng thay vì tập trung nỗ lực giải quyết tình trạng quan chức chế độ cướp bóc tài sản của dân đang diễn ra khắp nơi là chính sách vô lương tâm và đáng lên án của nhà cầm quyền hiện nay.

Trong nỗ lực tiếp tay với bà con dân oan vào ngày 26/3/2012, cũng có sự hiểu lầm rất đáng tiếc. Đây là sự hợp tác giữa một nhóm anh chị em Paltalk và Chị Lô Thanh Thảo. Tuy trong nhóm sinh hoạt này có một vài người là thành viên của Đảng Việt Tân nhưng vì đây là sinh hoạt riêng của nhóm nên Đảng Việt Tân không được biết trước về các dự tính và cũng không lên kế hoạch gì cho công việc này. Sau khi Chị Lô Thanh Thảo bị công an bắt, nhóm Paltalk nêu trên đã tự nguyện chung góp gởi một số tiền về gia đình để lo liệu cho chị. Đảng Việt Tân cũng đã tiếp tay tranh đấu cho Chị trong những cuộc vận động quốc tế về tù nhân lương tâm Việt Nam.

Chúng tôi rất tiếc nỗ lực nêu trên của anh chị em Paltalk đã bị hiểu lầm là "công tác của Đảng Việt Tân". Từ đó dẫn đến những hiểu lầm khác trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, qua sự kiện này, chúng tôi xin được trình bày những điều sau đây:

- Dù lý do dẫn đến việc Chị Lô Thanh Thảo bị công an bắt là gì đi nữa, Đảng Việt Tân vẫn xin gởi lời tạ lỗi đến Chị và gia đình về những hiểu lầm và buồn lòng quanh sự việc này.
- Dù kết quả của nỗ lực ngày 26/3/2012 như thế nào đi nữa, Đảng Việt Tân vẫn bày tỏ lòng quý phục trước thiện ý và đóng góp của Chị Lô Thanh Thảo nhằm giúp đỡ bà con dân oan.
- Ưu tiên cao nhất vào lúc này là tìm cách chăm lo sức khỏe cho Chị Lô Thanh Thảo sau gần 2 năm trong tù ngục với nhiều căn bệnh trong thân thể.

Trên con đường chung sức gỡ bỏ độc tài để canh tân đất nước, đem lại công lý, công bình cho mọi người dân Việt, chúng ta sẽ còn phải đối diện nhiều khó khăn, và gặp nhiều điều xảy ra ngoài dự liệu. Nhưng điều chắc chắn là lực lượng dân chủ, mà Đảng Việt Tân là một thành phần, sẽ tiếp tục lớn mạnh trong sự liên kết, đùm bọc, và khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

**Ngày 10 tháng 2 năm 2014**

**Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng**

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

**Đội Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -  
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**